



โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิเช่น นักเรียนห้องศิลป์นวัตกรรม และการบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้นำความรู้จากที่เรียนภาคทฤษฎีมาปฏิบัติจริง ใ้โครงการจัดโต๊ะเลี้ยงรับรองในงาานเลี้ยงของโรงเรียน การจัดจาน จัดวางซั้ณสั้อม แก้วน้ำ จัดตกแต่งโต๊ะ พับผ้าเช็ดปาก (napkins) และการผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ นักเรียนห้องศิลป์อาชีพสร้างสรรค์ สาขาอาหาร ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหาร การจัดตกแต่ง อาหารก่อนบริการ โดยนายสุภานิต กัณฐสุทธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบนโยบายให้โรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภาคทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง (learning by doing) สามารถ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาได้จริงในชีวิตประจำวัน





โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล โดยได้รับเกียรติจากนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากทีมนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดตรัง และทีมสื่อมวลชน ร่วมแข่งขันฟุตบอล...กระชับมิตร...กระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เทศบาลนครตรังต้นสังกัด และผู้มีอุปการะคุณที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการนี้ นายสุภาเชิต ภัทรสุทธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวขอบคุณและจัดงานเลี้ยง แสดงความขอบคุณที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ในงาน Sport Night ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) (วันที่ 18 ธันวาคม 2563)





โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พายุลูกเห็บ ภัยธรรมชาติ ภัยสุขภาพ ภัยพิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา จึงกำหนดข้อปฏิบัติ มาตรการสำคัญ ในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม อาทิ การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดให้มีระยะห่างต่อคนละอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งกิจกรรมการเข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธง การรับประทานอาหารกลางวัน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคนเป็นสำคัญ







นักเรียนเรียนรู้เรื่อง 3Rs วิธีการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ขยะพลาสติก แก้ว โลหะ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป นักเรียนทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนรวบรวมขยะนำมาขาย ฝึการชั่งน้ำหนัก คัดราคา และจัดทำบัญชี

